

Ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tham dự các cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.



Cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. (Ảnh: Nguồn TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong ngày 17/11 tại Bangkok, Đại tá Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự các cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono khẳng định Nhật Bản đang giữ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực.

Nhật Bản cũng mong muốn tiến độ các cơ hội hợp tác với ASEAN để đạt được hiệu quả nhất và trên cơ sở nhu cầu của từng bên. Nhật Bản cũng cam kết sẽ giúp ASEAN tăng cường năng lực, nhất là về công nghệ và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở “Tầm nhìn Vientiane” đã được nâng cấp.

Các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN khẳng định quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của Nhật Bản để vì lợi ích duy trì vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Các Bộ trưởng mong muốn, thông qua hợp tác, Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực.

Tại cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định Trung Quốc coi trọng hợp tác với ASEAN; cho rằng hợp tác quốc phòng ASEAN-Trung Quốc đang ngày càng phát triển.

Các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN cũng khẳng định xu hướng của phía Trung Quốc; khẳng định, hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là việc ASEAN và Trung Quốc đã thành công Diện Hiệp Hàng không ASEAN-Trung Quốc năm 2018, Giao lưu Sĩ quan trẻ ASEAN - Trung Quốc và Giao lưu Học giả quân sự ASEAN-Trung Quốc vào tháng 10/2019 vừa qua.

Những hoạt động này góp phần thiết thực vào việc xây dựng lòng tin giữa ASEAN với Trung Quốc.

Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) đã đạt được một số kết quả tích cực.

Tại cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc

phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark T. Esper tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với Liên Đới Đông-Đông-Á Thái Bình Dương Tự do và Riêng rẽ, trên cơ sở tôn trọng các lập pháp quy định các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hoan nghênh việc Hoa Kỳ tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, đặc biệt là ADMM+. Ghi nhận những nỗ lực tích cực của Hoa Kỳ trong hợp tác quốc phòng với ASEAN thời gian qua, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đánh giá cao việc các lực lượng Hải quân các nước ASEAN và Hoa Kỳ đã tích cực thành công Diễn đàn Hợp tác Hàng hải ASEAN-Hoa Kỳ.

Cũng trong ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Australia, Brunei, New Zealand và Hàn Quốc. Các bộ trưởng đều khẳng định những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam tích cực thành công các hoạt động quân sự quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm chủ tịch Hội Chủ tịch ASEAN 2020./.

**Theo VietnamPlus**